
  

                รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมัยสามัญครั้งที่   9/2561 วันที่  20  พฤษภาคม  2561  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม  2209  อาคารศูนย์สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

------------------- 

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม   

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

4. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กรรมการ 

      สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

5. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต กรรมการ 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ศิลมัน่ กรรมการ 

8. อาจารย ์ดร. ภาคภูมิ  เสาวภาคย ์  

  9. นางแสงจันทร์  ศรีวังพล กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม  

1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ติดราชการอืน่ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัย ติดราชการอืน่ 

3. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ติดราชการอืน่  

   สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวอรทัย  ปรีชา 

2. นายธนกร  เคหา 

3. นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม 

1. นางรจนา  อุดมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและ 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1.1 นโยบายการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้พื้นที่และ

ทรัพย์สินระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก      
ประธานแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ 

ประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2561  มีมติเห็นชอบให้กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย

การใช้พ้ืนที่และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอก  โดยให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้ 

1. หลักการใช้พ้ืนที่และทรัพย์สิน 

1)  ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
100 ป ี

2)  ต้องเอื้อต่อการใช้ความรู้ และประยุกต์การใช้ความรู้ของแม่โจ้ ให้นักศึกษาได้ฝกึ  

ได้ใช้ประโยชน์ 

3)  ผลประโยชน์จากการใช้พื้นที่และทรัพย์สินฯ ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ตลาดปัจจุบนั 

4)  ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและพ้ืนที่ต้องตรวจสอบได้และประเมินผลได้ 

2. นโยบายการใช้พื้นที่และทรพัย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1)  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการจัดทําผังการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ป ี

2) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยศึกษาข้อเท็จจริงที่สะท้องศกัยภาพของพื้นทีแ่ละปัญหา 

การใช้พื้นที่ทีผ่่านมาและนาํเสนอแนวทางการใช้พื้นทีดั่งกล่าวตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ป ี

3) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทีต่้องทํา 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในส่วนของคณะให้บริหารจัดการในเรื่องการเรียนการ

สอน การบริการวิชาการ และงานวิจยั และพื้นที่ส่วนอื่นๆ 
     

 ที่ประชุมรบัทราบ 
 

            1.1.2  สรุปจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีรับเข้าปีการศึกษา 2561                       

                    ประธานแจ้งให้ทราบว่า ในปีการศึกษา  2561 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

คณะมีดังนี้  

                    1. หลักสูตร 4 ป ีเทียบเข้าเรียน (รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า) 

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เอกการผลิตสุกร   จํานวน   26  คน 

 - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เอกโคนมและโคเนื้อ   จํานวน   36  คน 

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เอกสัตว์ปีก    จํานวน   21  คน 
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2. หลักสูตร 4 ป ี(รับผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ ปวช.)   

 - สาขาวิชาสัตวศาสตร์    จํานวน  163  คน 
 

                     ที่ประชุมรับทราบ 
 

                1.1.3  สรุปประเด็นการบรรยายเรื่อง นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 

                     ประธานแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ดร.ประจิน  

จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการวิจัย 

และนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือความย่ังยืนของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม”  ซ่ึงมีประเด็นที่

สําคัญ 3 ข้อ คือ 

1)  การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

2)  การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ 

3)  การจัดสรรงบประมาณ และระบบงบประมาณการวิจัย  เพ่ือให้เกิดการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องและคล่องตัว  
 

                       ที่ประชุมรับทราบ 
 

                1.1.4  แจ้งมาตรการสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย 

                     ประธานแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กําหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานสีเขียว

เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องดังนี้  

1. มาตรการเปิด-ปดิเครื่องปรับอากาศ 

2. มาตรการปิดไฟแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
3. มาตรการลดการใช้ไฟฟ้า 
4. มาตรการลดการใช้น้ําและการจัดการน้ําเสีย 

5.มาตรการลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก 

6. มาตรการลดขยะที่ต้นทาง  
7. มาตรการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

8. มาตรการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้น่าอยู่ น่าทํางาน และปลอดภัย 

9. มาตรการส่งเสริมให้มีการดําเนินการสํานักงานสีเขียวทั้งมหาวิทยาลัย 
        

                    ที่ประชุมรบัทราบ 
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           1.1.5 เรื่องการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการทํางานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  

                   ประธานแจ้งให้ทราบว่าผู้บริหารคณะฯ ได้ปรับเปล่ียนงานในความรับผิดชอบของบุคลากร

ในสํานักงานคณบดี จํานวน  2  คน คือ ให้นางดาริน  ชมภูพันธ์  ไปปฏิบัติงานในงานบริการวิชาการและ

วิจัย และให้นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา  ไปปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  

2561 เป็นต้นไป โดยจะมีการประเมินผลเป็นระยะ  
  

     ที่ประชุมรับทราบ    
 

 1.1.6 เรื่องเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

                  ประธานแจ้งให้ทราบว่า คณะได้กําหนดเกณฑ์การประเมินลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนใน

ปีงบประมาณ  2562 ดังนี้ 

                      เกณฑ์ประเมินการจ้าง 

1. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน , 6  เดือน ,9 เดือน หรือ 12 

เดือน  (แล้วแต่กรณี) หากไม่ผ่านการประเมินเป็นอันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

2. คณะจะคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนเป็นประจําทุกป ี

                   การเริ่มต้นและส้ินสุดสัญญา  

                   เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 
  

     ที่ประชุมรับทราบ    
 

1.1.7  เรื่องการจ้างพนักงานราชการ  

 ประธานแจ้งให้ทราบว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัย  

แจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณค่าจ้างพนักงานราชการให้ถึงปีงบประมาณ  2562  หาก

หน่วยงานจะจ้างต่อให้จัดหางบประมาณเอง  
  

     ที่ประชุมรับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ 

                      ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2561 

           ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว ให้มีการแก้ไขดังน้ี  

                    หน้าที ่ 5  บรรทัดที่ 5 ให้ตัดความว่า…ครั้งที่ 1 ออก...  

                                 บรรทัดที่ 11 ถึงบรรทัดที่ 19  ตั้งแต่ข้อ 1) ถึง ข้อ 3) ให้ตัดออก...   
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                    หน้าที ่ 6  บรรทัดที่  2  นับจากด้านล่าง ความว่า…มีหน่วยงานมาวิเคราะห์อาหารสัตว์                    

                                จาํนวน 18  หน่วยงาน...แก้ไขเปน็...มีหน่วยงานมาใช้บริการวิเคราะห์อาหาร           

                                สัตว์ จํานวน 18 ตัวอย่าง...   

                    หน้าที ่ 8  บรรทัดที่ 20 ความว่า…การับ...แก้ไขเปน็...การรบั... 
                  

                  หลังจากแก้ไขแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพื่อพิจารณาทักท้วง/สืบเนื่อง 

         3.1  การปรับปรุงสถานที่ (อาคารบริการวิชาการ) โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

                                 ที่ประชุมมีมติให้นําเสนอในครั้งต่อไป 

 

                   3.2  หลักสูตร ทษ.บ.(สาขาวิชาสัตวศาสตร์) โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งให้ทราบว่า 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสมัยสามญัครั้งที ่7 เมื่อวันที ่25 เมษายน  2561 ให้ติดต่อ 

ทาบทาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย , อาจารย์สัมฤทธิ์ อินเฉลียว , นายรุ่งอรณุ การรตัน์    

และนายทรงยศ  สุวรรณนิเวศ เปน็คณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตร และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตัง้

ทวีสุข , อาจารย์สุชาต ิ ชัยวรกุล , นายกณพ  สุจิมะระ , นายนเรศ  รัศมีจันทร์ และนายชนินทร์ ทรงเมฆ  

เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนัน้ อยู่ในระหว่างดําเนินการเนือ่งจากเพ่ิงได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที ่
 

                   ที่ประชุมรับทราบ   
  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา   

                  4.1  พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ

ปริญญาเอก 

ตามหนังสือที่ ศธ 0523.19.1.1/284 ลงวันที่ 14 มิถุนายน  2561 ได้เสนอช่ือ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

1. อ.ดร.มงคล  ยะไชย   ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. อ.ดร.ภาคภูมิ  เสาวภาคย์  รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. ผศ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6. ผศ.ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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7. ผศ.ไพโรจน์  ศิลมั่น   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8. ผศ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9. อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10. สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

11. อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

12. อ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง  เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)           

1. รศ.ดร.ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์  รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 

21 มิถุนายน  2561   
      

 4.2  พิจารณาผลการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้ารับการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภาย ในวันที่ 12  มิถุนายน 2561  นั้นผลประเมินมีดังนี้  
องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน

องค์ประกอบที ่1: การกํากับมาตรฐาน ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 4.00 ระดับดี
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 2.00 ระดับน้อย
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 2.91 ระดับปานกลาง
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.63 ระดับปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 ระดับน้อย
 คะแนนรวม 2.71 ระดับปานกลาง

 

ในภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบ
แนวทางที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กําหนด ในระดับปานกลาง    ทั้งน้ีมีข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการและการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน  

- 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 จุดเด่น 

1. บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทํา 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรนําผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตมาประกอบเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพ
ของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการ 
ของผู้ประกอบการ 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการประเมินระบบและกลไกในการรับนักศึกษา และการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 

2. การส่งเสริมให้นักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการปรับพ้ืนฐานความรู้เป็นรายบุคคล 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้จบการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน
ควรมีระบบติดตามและประเมินผลตามแผนที่กําหนดไว้ 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. การจัดการเรียนการสอนในวิชาแกนบังคับของหลักสูตรบางรายวิชา อาจจะใช้ระบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ team teaching เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาเอก  

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
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1. สัตว์เล้ียงในฟาร์มเพ่ือการเรียนการสอน (สุกร) มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการฝึก
นักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของเครือข่ายท้ังที่เป็นผู้ประกอบการและ

ศิษย์เก่าให้มากขึ้น 
2. หลักสูตรควรพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการฝึกนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรควรทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีแต่ละตัวในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในให้มากข้ึน  
2. การเขียนรายงานการประเมินตนเองในส่วนของระบบและกลไก กระบวนการ การประเมินผล

กระบวนการ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข ควรจะนําเสนอในรูปของแผนผัง เพ่ือให้เห็นกระบวนการ 
PDCA ที่ชัดเจนข้ึน 

ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 
1. หลักสูตรควรทํามาตรฐานการพิจารณาการเทียบเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน 

เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาให้คําแนะนํากับนักศึกษาในการเรียน ให้จบตามกําหนดและสามารถ
แข่งขันกับหลักสูตรเดียวกันในสถาบันการศึกษาอื่นได้ 
 

สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
1. หลักสูตรมีการจัดทําแผนการเกษียณของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอน  

เพ่ือวางแผนหาอัตราทดแทน โดยมีประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการในการ
คัดเลือก 

2. หลักสูตรร่วมกับคณะได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้
ผลิตผลงานทางวิชาการ รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตรเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดตามแผนพัฒนาบุคลากร 

3. หลักสูตร มีการจัดกิจกรรม Journal Club เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

4. หลักสูตรได้นําผลของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา มากําหนดกิจกรรม และ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาปีต่อไป 

5. จากการที่หลักสูตรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และปรับรูปแบบการรับนักศึกษา ทําให้มี
จํานวนนักศึกษารับเข้าเกินกว่าแผนที่กําหนด 
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6. หลักสูตรได้กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใน
กลุ่มวิชาเอกนั้นๆ เพ่ือให้การกํากับ ดูแล และการให้คําปรึกษาตรงกับความต้องการของนักศึกษา
มากที่สุด 

7. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมพี่ติวน้องให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีผล
การเรียนที่ดีข้ึน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

8. หลักสูตรได้กําหนดเกณฑ์การเลือกรายวิชาเพื่อนํามาเข้าสู่กระบวนการทวนสอบ โดยเลือกรายวิชา
ที่มีความผิดปกติของเกรด และรายวิชาที่มีอาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ผู้สอน เพ่ือกํากับ และ
ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ต่อไป  

9. หลักสูตรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือจัดสรรส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 
1. นักศึกษามีความสนใจในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เน้น  

“การปฏิบัติ” รวมทั้งมีความสนใจใน “ศาสตร์ทางด้านเกษตร” จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้นักศึกษาเลือก
มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาที่หลากหลาย 
3. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเรียน ไม่มีพ้ืนฐานในรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร เช่น เคมี สถิติ 

คณิตศาสตร์ ฯลฯ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของจํานวนนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร 
4. อยากให้หลักสูตรปรับสัดส่วนรายวิชาที่ตรงกับศักยภาพของกลุ่มนักศึกษาทั้งหลักสูตร 4 ปี และ

หลักสูตร 4 ป ีเทียบเรียน 
5. สัตว์ทดลองในบางกลุ่มวิชาเอกมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ข้ันพื้นฐาน เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา แต่ผลของการจัดกิจกรรม

ยังไม่เป็นไปตามที่นักศึกษาคาดหวังเท่าที่ควร 
8. อยากให้หลักสูตรจัดให้มีการ Pre test ให้แก่นักศึกษารับเข้าหลักสูตร 4 ปีเทียบเรียน  

เพ่ือแยกกลุ่มนักศึกษาที่มีความเช่ียวชาญต่างกัน และวางแผนการจัดการเรียนการสอน  
และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ได้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

                ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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4.3 พิจารณาผลการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาโท 

               ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้ารับการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภาย ในวันที่ 13  มิถุนายน 2561  นั้นผลประเมินมีดังนี้  
องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน

องค์ประกอบที ่1: การกํากับมาตรฐาน ไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 4.46 ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 2.00 ระดับน้อย
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 3.06 ระดับดี
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.25 ระดับปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ระดับปานกลาง
 คะแนนรวม 2.78 ระดับปานกลาง
ในภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่ผ่าน การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าคะแนนเป็น ศูนย์   

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการประเมินหลักสูตรได้ประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรใน
องค์ประกอบที่ 2 – 6 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรต่อไป โดยพบว่า ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง   ทั้งน้ีมีข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการวางแผนระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
รอบระยะเวลาที่กําหนด 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 จุดเด่น 

1. การทํางานของบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 



๑๑ 

 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษาที่จะจบเป็นบัณฑิตได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ 

ให้สําเร็จการศึกษาตามระยะที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
2. หลักสูตรควรมีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง 

ในโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับหน่วยงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. หลักสูตรควรมีระบบและกลไก ตลอดจนการประเมินกระบวนการในการเตรียม 

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงสามารถใช้เป็นทุนให้นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ได้ 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรกํากับ ติดตามให้อาจารย์ประจําหลักสูตรขอตําแหน่งทางวิชาการ 

ให้เป็นไปตามแผน 
2. หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

อาจารย์ผู้สอนได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 จุดเด่น 

1. หลักสูตรจัดกิจกรรม Journal Club ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และ 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้การผลิตผลงานทางวิชาการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 



๑๒ 

 

1. หลักสูตรควรมีการกํากับ ติดตาม และเร่งรัดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง มคอ.3 
ให้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. หลักสูตรควรมีการกํากับ ติดตามการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ครบ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรใช้เครือข่ายภายนอกในการสนับสนุนส่ือการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากข้ึน 
2. หลักสูตรควรกํากับให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องบํารุงรักษาอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ที่ใช้ 

ในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 

ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรควรทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีแต่ละตัวในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในให้มากข้ึน  
2. การเขียนรายงานการประเมินตนเองในส่วนของระบบและกลไก กระบวนการ การประเมินผล

กระบวนการ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข ควรจะนําเสนอในรูปของแผนผัง เพ่ือให้เห็นกระบวนการ 
PDCA ที่ชัดเจนข้ึน 

ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 
1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้นักศึกษาของหลักสูตรสําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

1. หลักสูตรมีการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป โดยกําหนดให้เริ่มกระบวนการ
ปรับปรุงตั้งแต่ปีที่ 2 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร ได้รับคําแนะนํา และคําปรึกษาจากอาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม  
เพื่อการให้บริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. หลักสูตรมีการกํากับ ติดตาม การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรผ่านการ
ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกครั้ง เพ่ือให้การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามแผน 
ที่กําหนดไว้ 

4. หลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาแรกเข้า นําโครงร่างวิทยานิพนธ์มานําเสนอในช่วงสอบสัมภาษณ์  
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือดึงดูด
ให้นักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึน 



๑๓ 

 

6. หลักสูตรได้มีการกํากับ ติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

7. หลักสูตร มีการจัดกิจกรรม Journal Club เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด 
วิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้การผลิตผลงานทางวิชาการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

8. หลักสูตรได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ / อุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากการร่วมมือด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานภายนอก  

สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 
1. นักศึกษามองว่า หลักสูตรมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ มี

ประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้นักศึกษาเลือกมาเรียนในหลักสูตร 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
3. อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกเนื้อหาที่มีความทันสมัยในรายวิชาที่สอน 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาของหลักสูตร 
5. ห้องพักของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีไม่เพียงพอ แต่หลักสูตรได้มีการดําเนินการจัดสรร

ห้องพัก และส่ิงอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม 
6. อยากให้หลักสูตรจัดสรรห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การ

ทํางานวิจัยไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ 
7. อยากให้หลักสูตรมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 

                  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 4.5  พิจารณาผลการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาเอก 

ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต   สาขาวิชาสัตวศาสตร์  เข้ารับการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภาย ในวันที่ 14  มิถุนายน 2561  นั้นผลประเมินมีดังนี้  

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน
องค์ประกอบที ่1: การกํากับมาตรฐาน ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 4.40 ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 2.00 ระดับน้อย
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 2.78 ระดับปานกลาง
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.63 ระดับปานกลาง



๑๔ 

 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ระดับปานกลาง

 คะแนนรวม 2.69 ระดับปานกลาง
ในภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบ
แนวทางที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กําหนด ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีมีข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการและการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน  

- 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 จุดเด่น 

1. การทํางานของบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

2.  หลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีจะจบเป็นบัณฑิตได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 จุดเด่น 

1.  หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการให้คําปรึกษาแก่นกัศึกษาในการทําดุษฎีนิพนธ ์ให้

สําเร็จการศึกษาตามระยะที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
2.  หลักสูตรควรมีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองใน

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับหน่วยงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. หลักสูตรควรมีระบบและกลไก ตลอดจนการประเมินกระบวนการในการ 

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษา  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 จุดเด่น 

1.  อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 
จากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงสามารถใช้เป็นทุนให้นักศึกษาทําดุษฎีนิพนธ์ได้ 
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 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1.  หลักสูตรควรกํากับ ติดตามให้อาจารย์ประจําหลักสูตรขอตําแหน่งทางวิชาการ 

ให้เป็นไปตามแผน 
2.  หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และ

อาจารย์ผู้สอนได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 จุดเด่น 

1.  หลักสูตรจัดกิจกรรม Journal Club ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ การคิด 
วิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้การผลิตผลงานทางวิชาการ 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1.  หลักสูตรควรมีการกํากับ ติดตาม และเร่งรัดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง มคอ.3 

ให้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1.  หลักสูตรควรใช้เครือข่ายภายนอกในการสนับสนุนส่ือการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากข้ึน 
2.  หลักสูตรควรมีแผนในการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือข้ันสูง เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถทําดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

1.  อาจารย์ประจําหลักสูตรควรทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีแต่ละตัวในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้มากข้ึน  

2.  การเขียนรายงานการประเมินตนเองในส่วนของระบบและกลไก กระบวนการ การประเมินผล
กระบวนการ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข ควรจะนําเสนอในรูปของแผนผัง เพ่ือให้เห็นกระบวนการ 
PDCA ที่ชัดเจนข้ึน 

ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 
1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้นักศึกษาของหลักสูตรสําเร็จการศึกษา 

ในระยะเวลาที่กําหนด 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 

1. หลักสูตรได้มีการแสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพื่อดึงดูดให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อใน
หลักสูตรมากข้ึน 
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2. หลักสูตรได้มีการกํากับ ติดตามการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. หลักสูตรได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเช่ียวชาญสอดคล้องกับหัวข้อ 
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 

4. หลักสูตร มีการจัดกิจกรรม Journal Club เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด 
วิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้การผลิตผลงานทางวิชาการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

5. หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษา รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องมือช้ันสูงในการทํางานวิจัยของ  

สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าถึงง่าย สามารถให้การดูแล และให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 

ได้อย่างใกล้ชิด 
2. กิจกรรม Journal Club ทําให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั้งได้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการมากยิ่งข้ึน  

3. อยากให้หลักสูตรจัดสรรส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ที่เอ้ือต่อการทํางาน
วิจัยให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรให้การช่วยเหลือ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษอย่างใกล้ชิด 
 

                  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 4.6  พิจารณาพิจารณากําหนดวันถวายเทียนพรรษาประจําปี 

 ที่ประชุมมีมติให้วันที่ 18  กรกฎาคม 2561 เปน็วันถวายเทียนพรรษา ณ วัดวิเวก 

วนาราม ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และวัดดอยแท่นพระผาหลวง ตําบลป่าไผ่ 

อําเภอสันทราย  จงัหวัดเชียงใหม่     
 

                  4.7 พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ทั่วไปและข้อเสนอแนะ 

   - ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเชิงนโยบาย 

             - ไม่มี- 
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 ระเบียบวาระที่  6  เรื่องเพื่อทราบ 

 6.1  รายงานผลการดําเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา 

6.1.1  อาจารย์ ดร.วินัย  โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รายงานผลการ

ดําเนินงานให้ทราบ ดังน้ี  

                   1) ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561  ได้เป็นตัวแทนคณบดีเข้าร่วมประชุมสภาคณบดี

สาขาการเกษตร  ที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าจะมีหนังสือเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งนักศึกษาเข้า 

คัดเลือกเพื่อรับรางวัลยอดคนดีศรีเกษตรในงานวันเกษตรแห่งชาติซ่ึงจะจัดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์  2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   2) ในเดือนกรกฎาคม 2561  คณะฯ ได้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม 

ตามโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศรวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ ขณะน้ีแต่ละมหาวิยาลัยได้

จัดส่งรายชื่อนักศึกษามาแล้ว ซ่ึงจะทําหนังสือเชิญคณาจารย์ของคณะเป็นวิทยากรต่อไป 
 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 

     6.1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงาน

ผลการดําเนินงานให้ทราบดังนี้ 

             1)  กําหนดให้คณาจารย์ส่งมคอ. 3 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

  2) ในปีการศึกษา 2561 สัดส่วนภาระงานสอนของอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษา   

(FTES) เท่ากับ 19.14 จากเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนดสําหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เท่ากับ 20:1 

  3) มหาวิทยาลัยได้ปรับลดวงเงินจัดนิทรรศการสิ่งมีชีวิตงานเกษตรแม่โจ้ 85 ป:ีภูมิ

ปัญญาด้านการเกษตร เหลือจํานวนเงิน 190,000 บาท ซ่ึงต้องปรับแก้ไข ย.002  ส่งภายในวันที่  25 

มิถุนายน 2561 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.1.3  สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้  

1) วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาได้พิจารณา 

เรื่อง การเบิกจ่ายทุนการศึกษาของนักศึกษาประเภทเรียนดีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และได้

พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละชมรมเพ่ิม ดังนี้  

  ชมรมสุกร เพิ่ม อาจารย์ ดร.จํารูญ  มณีวรรณ และนายกิตติพงษ์  ทิพยะ 

                   ชมรมสัตว์ปีก เพิ่ม นายครรชิต  ชมภูพันธ์    

  ชมรมโคนมและโคเนื้อ เพิม่ ผศ. ไพโรจน์  ศิลมั่น    
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  ชมรมสัตวศาสตร์ เพิ่ม อาจารย์ ดร.จุฬากร  ปานะถึก    

  2) วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมประชุมอภิปรายกลุ่มย่อยในงานสัมมนาและมอบ

นโยบายแนวทางความร่วมมือการพัฒนาวิชาการด้านวิจัยและส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริม

การเกษตรกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในหัวข้อ  “การพัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ และสถาบัน

เกษตรกร สู่ผู้ประกอบการ”  จะมีการพูดคุยเรื่องโครงการยุวเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมฯ จะผลักดัน

กลุ่มเกษตรกรให้เป็น Smart Farm , Smart Farmer  และในส่วนของกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับ

มัธยมศึกษาจะผลักดันให้เป็น  Young Smart farmer ซ่ึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเข้าไปช่วยในส่วนของยุว

เกษตรกรระดับอุดมศึกษาโดยรับนักศึกษาจากหลายๆคณะ เพ่ือนําเข้าสู่ Training Program โดยเริ่มจาก

ช้ันปีที่ 1 ปรับทัศนคติให้นักศึกษามีความชอบทางด้านการเกษตร เข้าใจระบบของยุวเกษตรกร  ให้

ความรู้พ้ืนฐานด้านการเกษตร การเป็นผู้ประกอบการ  เช่น การอบรมด้านการบัญชี เป็นต้น  ช้ันปีที่ 2  

มีการอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชน  ช้ันปีที่ 3 ให้ความรู้เรื่องการเป็น

ผู้ประกอบการ และช้ันปีที่ 4  ให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมเกษตรกร    

  3) ได้ส่งรายช่ือคณะกรรมการงาน 4 จอบแห่งชาติ ให้คณะผลิตกรรมการเกษตร

เรียบร้อยแล้ว 

  4) ได้ทําหนังสือขอใช้พื้นที่คอกนกกระจอกเทศเก่าบริเวณฟาร์มสัตว์ปีก เพ่ือให้นักศึกษา

เล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ ภายใต้โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม   
   

ที่ประชุมรับทราบ 
 

               6.2  รายงานผลการดําเนินงานของประธานหลักสูตรฯ 

6.2.1  อาจารย์ ดร.จํารูญ  มณีวรรณ ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

                    1)  วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าเรียน   

      2)  จํานวนนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวเป็นหลักสูตร 4 ปี จํานวน  164  คน และ

หลักสูตร 4 ป ีเทียบเข้าเรียน จํานวน 86 คน  

 3) หลักสูตรปรับปรุงฯ ได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2560 โดยมี

การแก้ไขพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วน 

  4) ผลการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน  

ได้ดําเนินการแล้วบางส่วน    
  

   ที่ประชุมรับทราบ  
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    6.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์  ได้รายงานแทนประธานอาจารย์ประจํา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   ดังนี้   

 1) ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตรา- 

จารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ และอาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง  ได้พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไป

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ลานนาบีฟ จํากัด (เครือข่ายโคเนื้อล้านนา), ฟาร์มชะมดหอม, ด่านส่งออกค้าขาย

ปศุสัตว์เชียงแสน และฟาร์มไก่ประดู่หางดํา จังหวัดเชียงราย 

2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แบ่งภาระงานสอนให้กับอาจารย์ตามความ 

เช่ียวชาญแต่ละท่าน  

                   3)  ในปีการศึกษา 2561  มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจํานวน 8 คน เป็น

แผน ก1  1 คน และแผน ก2  7 คน    

4)  ในวันที่ 20 มิถุนายน  2561 ช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือ

แนะนําคณะและคณาจารย์ ในกรณีของนักศึกษาที่มาจากประเทศลาวหากยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา จะมี

การพูดคุยถึงแผนการเรียนเพ่ือให้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

5) การจัดกิจกรรม Journal Club ได้เล่ือนจากวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มาเป็นวันที่ 20 
มิถุนายน  2561   

6)  หลักสูตรจะสอบวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่  หลังจากเปิดการเรียน

การสอน 1 เดือน โดยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ    

 7) หลักสูตรจะขอบรรจุกิจกรรมแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างประเทศ  

วงเงิน 50,000 บาท ไว้ในโครงการยุทธศาสตร์คณะในปีงบประมาณ 2562 

 8) วันที่ 4  กรกฎาคม  2561 จะจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Grazing Manage & Feed 

Production in the Tropical Area” (การจัดการแปลงหญ้าและการผลิตอาหารสัตว์ในเขตร้อน) โดย 

Prof.Dr.Ozzie Abaye, Crop and Soil Environmental Sciences, Virginia Tech University, United States 

of America เป็นวิทยากรบรรยาย  
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
  

6.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม ประธานอาจารย์ประจํา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบดังน้ี   

1)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 อยู่ในระหว่างเสนอ สกอ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระหว่างการปรับแก้ไขหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ 

3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระหว่างร่างหลักการทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

 



๒๐ 

 

4)  รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 

เฉล่ียรวมเท่ากับ 2.69  อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
 

                    ที่ประชุมรับทราบ 
   

  6.3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์, จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

                        -ไม่มี- 
 

  6.4 รายงานสถานะการเงิน   

                    นางสาวอรทัย  ปรีชา  นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รายงานสถานะการเงินประจําปี

งบประมาณ  2561 ณ วันที่ 15  มิถุนายน 2561  ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
           

                   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ 

    7.1  รายงานผลการใช้ไฟฟ้าและนํ้าประปา 

นายธนกร  เคหา ได้รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ําประปา ประจําเดือน พฤษภาคม  2561     

ตามเอกสารแนบเสนอต่อทีป่ระชุม 

 

                  ที่ประชุมรับทราบ โดยให้นายธนกร เคหา ตรวจเช็คน้ําประปาที่มีค่าส่วนต่าง 2 พัน

ลูกบาศก์เมตรร่วมกับนักวิชาการสัตวบาลประจําฟาร์ม  
 

                  7.2  กําหนดวันประชุมครั้งต่อไป  

     ทีป่ระชมุมีมติให้จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สมยัสามัญครั้งที่ 10/2561 

ในวันที ่ 18  กรกฎาคม  2561 เวลา  09.00 น. 

 
 

ปิดประชุมเวลา  12.05 น.  

                            

            (นางรจนา  อุดมรักษ์) 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         

 
(นางแสงจนัทร์   ศรีวังพล) 

เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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